
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 
ครั้งที่ ๑31-6/๒๕๖4 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน ๒๕64 
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 

อาคาร ๑ ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   

************************** 

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม  
๑. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ 

และเลขานุการ 
๒. นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔.  นางสาวพรศรี กิจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุมผ่านระบบ Video Conference Cisco Webex  
๑. นายยงยศ ธรรมวุฒ ิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน

กรรมการ 
๒. นางกัญชลี นาวิกภูมิ  ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
กรรมการ 

๓. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

๔. นายปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ 

๖. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรรมการ 

๗. นายปณตสรรค์ สูจยานนท์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

๘. นายเกรียงไกร สุภโตษะ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร  
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
 

กรรมการ 

๙. นายมรกต ... 
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๙. นายมรกต จรูญวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภยัและประสิทธผิล    

ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลติภณัฑ์ด้านสาธารณสุข 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

๑๐. นางเสาวภา หิญชีระนันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 

๑๑. นางวันพร ศรีเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๑๒. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 
 

๑๓. นางปริมพร อ่ำพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย 

กรรมการ 

๑๔. นายกัมพล กลั่นเนียม เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารสว่นตำบลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

๑๕. นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

คณะกรรมการฯ ที่ไม่มาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

๑. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

๑. นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย  
๒. นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ฝ่ายเลขานุการฯ ... 
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ฝ่ายเลขานุการฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
-ไม่มี - 

มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม   
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 130-๕/256๔ วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม 256๔  

มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 1๓๐-๕/2564 วันพฤหัสบดีที ่๕ สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 -ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 
 -ไม่มี -          

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

              5.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....            

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะทำงานพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ได้ดำเนินการยก(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ 
แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (ร่าง)ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวอำพร บุศรังษี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย 
๒. นางสาวพรรณวรท อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองกฎหมาย กรมอนามัย 
๓. นางสาวสุภาวดี จันทมุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองกฎหมาย กรมอนามัย 
๔. นางกรณิกา ดงแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกฎหมาย กรมอนามัย 
๕. นางสาวจิรัชญา สายสะโร นักวิชาการสาธารณสุข กองกฎหมาย กรมอนามัย 
๖. นายคมน์พิสิฐ พฒุเิผือก นิติกร กองกฎหมาย กรมอนามัย 
๗. นายวิทยา โสแพทย์ นิติกร กองกฎหมาย กรมอนามัย 

1. กำหนด ... 
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1. กำหนดวันใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
2. กำหนดคำนิยาม ได้แก่ “สถานประกอบกิจการ” “ผู้ดำเนินกิจการ” “ผู้ติดเชื้อ” “เชื้อไวรัส” 

“ระดับ 1” “ระดับ 2” และ “ระดับ 3” 
3. กำหนดมาตรการสำหรับสถานประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       

ในแต่ละระดับ 
ในการนี้จึงขอให้ผู้แทนกองกฎหมาย กรมอนามัย ในฐานะเลขานุการคณะทำงานพัฒนากฎหมาย   

ระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  

ความเห็นของที่ประชุม  
ผู้แทนกองกฎหมาย กรมอนามัย (นางสาวพรรณวรท อุดมผล) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของ

สาระสำคัญของ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ประกอบไปด้วย 1.กำหนดวันใช้บังคับ   
๒.กำหนดนิยาม ได้แก ่สถานประกอบกิจการ ผู้ดำเนินกิจการ ผู้ติดเชื้อ เชื้อไวรัส สถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และมาตรการสำหรับสถานประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในแต่ละระดับซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงของโรคโควิด 19 
โดยครอบคลุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมด 142 ประเภท แบ่งความเข้มข้นของระดับมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงตามการแพร่ระบาดทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในระดับ 1 สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งในสถาน
ประกอบกิจการและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการและในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันนั้น แต่ยังพบการระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจะต้องทำตามมาตรการในข้อ ๕ (๑) – (๑๓) ระดับที่ ๒ เป็นสถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบ
กิจการ แต่พบว่ามีประวัติการพบผู้ติดเชื้อ ซ่ึงอยู่ในระยะแพร่เชื้อตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เข้ามาใช้บรกิาร
ในสถานประกอบกิจการนั้น หรือพบผู้ติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน ซึ่งจะต้องทำตามมาตรการในข้อที่ ๖ (๑) – (๘) และต้องทำตามมาตรการ   
ข้อ ๕ (๑) – (๑๓) ด้วย และระดับที่ ๓ เป็นสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการนั้น ซึ่งจะต้อง    
ทำตามมาตรการในข้อที่ ๗ (๑) – (๔)  สำหรับข้อ ๘ เป็นข้อกำหนดที่ใช้ผ่อนคลายการลดระดับสถานประกอบ
กิจการที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงสามารถลดระดับกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ 
คำนิยามจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 และระดับ 1 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนด และข้อ ๙ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใด            
มีมาตรการกำหนดไว้โดยเฉพาะที่มีความเข้มข้นมากกว่ามาตรการตามประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการนั้น
ต่อไปได้ และใหป้ฏิบัติตามมาตรการของกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย  

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า       
(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ยกร่างภายใต้กรอบของกฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างกว้างขวางเมื่อพระราชกำหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ถูกยกเลิกไป พระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก็จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล และหากสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงเปน็อยู่ในแบบปัจจุบัน เราคงจะต้องมีการวางหลักหรือมาตรการเข้าไปกำกับ
ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้มีการกำหนดสถานการณ์
การแพร่ระบาดไว้ 3 ระดับ คือ ระดับแรก คือ ระดับทีไ่ม่มีการเกิดโรคโควิด 19 ในสถานประกอบซ่ึงเรากำหนด 
สถานประกอบกิจการเป็นที่ตั้ง ซึ่งแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้พ้ืนที่จังหวัด     

สถาน ... 
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เป็นตัวตั้งในการที่จะไปควบคุมโรคโดยใช้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                  
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการควบคุมกำกับดูแลกิจการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จึงทำให้กำหนดไปว่า 
ระดับที่ 1 คือ ระดับที่ไม่ปรากฎว่าเกิดโรคในสถานประกอบกิจการแต่อาจเกิดกับพ้ืนที่อ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยได้วางกรอบมาตรการควบคุมกำกับไว้ 13 ข้อ แต่ในกรณีที่มีการเกิดโรคโควิด 19 ขึ้นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้สถานประกอบกิจการนั้นจะไม่มีผู้ป่วยก็มีความเสี่ยง หรือเป็นกรณีที่ไม่มีการเกิด
โรคโควิด 19 ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือท้องถิ่นข้างเคียงแต่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งปรากฎ
ประวัติ (Time Line) เคยมาใช้บริการในสถานประกอบกิจการนี้ก็ถือว่ากิจการนั้นมีประวัติที่ผู้ป่วยมาใช้บริการ
ตรงนี้จะเข้าข่ายเป็นระดับที่ ๒ โดยมีมาตรการเพ่ิมขึ้นจากระดับที่หนึ่งก็อีกประมาณ ๘ ข้อ ส่วนระดับที่ 3   
เป็นระดับที่มีผู้เจ็บป่วยในสถานประกอบกิจการนั้นแล้ว ก็จะมีมาตรการเข้าไปกำกับดูแล อย่างไรก็ตามเมื่อมี
ผู้ป่วยเกิดขึ้น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเช่นเดียวกัน ในส่วน
ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะเข้าไปควบคุมในส่วนของการจัดการ
สถานที่ การป้องกัน รวมถึงการตรวจสอบบุคลาการ ผู้ประกอบการ และในกรณีที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการกำหนดมาตรการ Bubble and seal สำหรับสถานประกอบกิจการใดในพ้ืนที่ใดๆ ตรงนี้ก็
จะไปสอดรับเชื่อมต่อกันได้ด้วย  

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายสาธิต อนันตสมบูรณ)์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า  
ในข้อ 7 (4) บรรทัดที่สาม ขอเพ่ิมคำว่า ถุงพลาสติก โดยแก้ไขเป็น “โดยใส่ถุงพลาสติกบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสองชั้น” 
ซึ่งจะทำให้เกดิความชัดเจนและเข้าใจไดง่้ายทั้งในประชาชนและผู้ประกอบการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า    
ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในข้อ 13 (๒) ได้มีการกำหนดภาชนะสำหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความ
เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึมซึ่งเราสามารถ
นำมาใช้ในประกาศฉบับนี้ 

อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า มอบให้ฝ่าย
เลขานุการฯไปปรับถ้อยคำให้ถูกต้อง ซึ่งภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพราะฉะนั้น(ร่าง)ประกาศฯฉบับนี้          
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และสิ่งที่ต้องดำเนินการ
คู่ขนานกันไปคือ เรื่องของการสื่อสาร เช่น Inphographic ส่วนถ้อยคำด้านกฎหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ      
และทีมกฎหมายไปดำเนินการ  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางสาวพรรณวรท อุดมผล) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  ขออนุญาตนำคำ          
ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาขยายความในข้อ 7 (4) ของ(ร่าง)ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ โดยแก้ไขเป็น “โดยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย”  

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย (นางสาวอำพร บุศรังษี) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า      
ใน (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ในข้อ 7(4) ได้นำถ้อยคำของข้อ 13 (2) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งถ้าดูในข้อ 13 (1) มีการกำหนดภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   
ที่เปน็กล่องหรือถังด้วยในกรณีท่ีเป็นของมีคม จึงมีข้อสังเกตุว่าจะเพ่ิมถ้อยคำภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นกล่องหรือถังด้วยหรือไม่ เนื่องจากในข้อ 7(4) ของ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นการ
จำกัดเฉพาะภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงอย่างเดียว  

อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่ งเจริญชัย ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า           
จากเจตนารมณ์ของสถานประกอบกิจการจะต่างกับสถานพยาบาล เพราะมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาล    

อธิบดี ... 
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จะมีของมีคม เช่น เข็มฉีดยา หากเรากำหนดเรื่องภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงถ้าเราจะลง
รายละเอียดเรื่องถัง อาจไม่สัมพันธ์กับประเภทของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการ 

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายมรกต จรูญวรรธนะ) ให้ความคิดเห็นต่อที่ 
ประชุมว่า ขอเพ่ิมเติมชุดตรวจ Antigent test kit (ATK)  เป็นมูลฝอยติดเชื้อ ในข้อ 7 (4) ของ (ร่าง)ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เนื่องจากขณะนี้มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายหากทิ้งไม่ถูกวิธีอาจเกิดปัญหา และ
ถ้าเพ่ิมเติมลงไปจะทำให้(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ชัดเจนและประชาชนจะมีความเข้าใจมากขึ้น 

อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการ 
เพ่ิมชุดตรวจ Antigent test kit (ATK) เพราะจะทำให้(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมและทันสมัยและขอข้อมูลชื่อที่เป็นทางการของ ชุดตรวจ Antigent test kit (ATK) จากผู้แทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือความถูกต้องในการกำหนดไว้ในกฎหมาย      
  ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายยงยศ ธรรมวุฒิ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับ
ท่านอธิบดีกรมอนามัย โดยให้เพ่ิมคำของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือความเหมาะสมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย  

 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายมรกต จรูญวรรธนะ) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมวา่ 
ให้ใช้คำว่า “ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 
แบบตรวจหาแอนตเิจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)” 

ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรีเลิศ) ให้ความคิดเห็นต่อทีป่ระชุมว่า ในกรณีที่เป็น 
ช้อนหรือว่ากล่องข้าวจากศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ( Community isolation (CI)) และการกักตัวที่บ้าน 
(Home isolation (HI)) จะตีความเป็นมูลฝอยติดเชื้อด้วยหรือไม่ และอยากให้ออกแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ในมูลฝอยแต่ละประเภท เช่น ข้าวของเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community isolation 
(CI)) และ การกักตัวที่บ้าน (Home isolation (HI))  
  อธิบดีกรมอนามัย  (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่ งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า           
หากมูลฝอยเหล่านั้นมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งก็จะเป็นมูลฝอยติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการสื่อสาร        
การปฏิบัติตามวิธีการและมาตรการการลดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากมีแนวโน้มที่มูลฝอยติดเชื้อจะเพ่ิมขึ้นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการแนะนำให้ทำลายเชื้อโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลที่
เป็นคู่สัญญากับโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวหากมีมูลฝอยที่ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จะมีสติกเกอร์หรือ
สัญลักษณ์แสดง ซึ่งจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ไม่สามารถเขียนไว้ในตัวร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้ 
และเนื่องจากขณะนี้ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community isolation (CI)) หลายแห่งได้มีการปิดตัวลง ทำให้มี
ปัญหาเรื่องเตียงกระดาษซึ่งคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าแนวทางในเรื่องของการจัดการมูลฝอยจะออกมาชัดเจน
มากขึ้น และหากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือข้อขัดข้อง ขออนุญาตท่านประธานกรรมการสาธารณสุข       
ให้ที่ประชุมได้รับรองมติเพ่ือดำเนินการต่อไป และขออนุญาตย้อนไปวาระที่ 5.1 (ร่าง)ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
เพ่ือความสมบูรณ์ครบถ้วนของตัวร่างประกาศฯ ข้อที่เขียนว่าเป็น “แอพพลิเคชั่น” คำมันแคบเกินไป ซึ่งจริงๆ 
แล้วแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรสามารถสร้างไดท้ั้งเวปและแอพพลิเคชั่นเสนอว่าควรใช้คำกลางๆ 
 
 
 
 
 ผู้แทน ... 
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 ผู้แทนกองกฎหมาย กรมอนามัย (นางสาวพรรณวรท อุดมผล) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า           
ฝ่ายเลขานุการเสนอคำว่า “เทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยกำหนด” และหากมีคำ ที่เฉพาะกว่านี้ทาง     
ฝ่ายเลขานุการฯขออนุญาตประสานกับทางไอทีอีกครั้ง 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า กรณีการใช้
ระบบเทคโนโลยีตามท่ีกรมอนามัยกำหนดมีหลักการ คือ ขอให้ครอบคลุมทั้งเวปหรือแอพพลิเคชั่น เพ่ือจะได้ไม่
จำกัด ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ใช้คำเป็นคำกว้างที่ถูกตามกฎหมายและครอบคลุมไอที      
จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ความเหน็ชอบ  
 ประธานกรรมการสาธารณสุข (นายยงยศ ธรรมวุฒิ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นชอบให้มี
การรับรองมตแิละมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯและให้ดำเนินการเพ่ือเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

5.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืน
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ. ....  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการยก 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืนตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด พ.ศ. .... โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๕ (๔) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย  
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสาระสำคัญเพ่ือกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการ
ทำลายมูลฝอยติดเชื้อด้วยความร้อนในอุณภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖o องศาเซลเซียสและทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้น
ด้วยความร้อนในอุณภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,ooo องศาเซลเซียส และประกาศนี้ให้ใช้บังคับชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ในการนี้จึงขอให้ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อไป 

ความเห็นของท่ีประชุม  
ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (นายสมชาย ตู้แก้ว) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศ ได้ก่อให้เกิดมูล
ฝอยติดเชื้อในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องมาจากมีสถานที่ที่รองรับผู้ป่วยหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชนและที่บ้าน และด้วยการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเอง (Antigent test kit 
(ATK)) รวมทั้งการตรวจแบบอ่ืนด้วยทำให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากจัดเก็บไม่ทันและเกิดการตกค้าง          
ณ แหล่งกำเนิดต่างๆ และที่ขนไปก็ไม่สามารถกำจัดได้ทันทำให้มูลฝอยติดเชื้อตกค้างหน้าเตาเผา เนื่องจากมี
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อไม่เพียงพอในการรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่มีปริมาณมาก จึงเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรค และกรมอนามัยได้มีการประสานให้มีระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกจากท่ีมี
อยู่ในระบบตามปกติ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีระบบการเผาแต่เนื่องจากว่าวิธีการหรือระบบการเผาของโรงงานต่างๆ
เหล่านี้ ไม่ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                    
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย    
วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ. ... ซ่ึงอาศัยฐานอำนาจในข้อที่ 25(4) ของกฎกระทรวงมูลฝอย
ติดเชื้อ 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืน ซึ่งจะสามารถแก้ไข
ปัญหาในสภาวะเร่งด่วนในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยไม่กอ่ให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ ... 
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และสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอนำเรียนให้คณะกรรมการได้พิจารณา(ร่าง)ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ เพ่ือให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุด คือ ในวันที่ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เชิญที่ประชุม
พิจารณาในตัวเนื้อวิชาการและข้อกฎหมาย โดย(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ออกตามความ       
ในข้อ 25 (4) ของกฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และจากข้อมูล พบว่ามูลฝอย      
ติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นทั้งที่รอกำจัดอยู่หน้าเตาเผาและอยู่ที่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและ
บ้านเรือน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลทีต่้องรีบดำเนินการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นางสาวพรศรี กิจธรรม) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
มีข้อสังเกตว่าใน(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ได้เขียนกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืน          
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 (4) ของกฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ในข้อ 3 ของร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ไม่มีคำว่าวิธีอ่ืน เพียงแต่บอกว่า     
หากทำไม่ได้ตามข้อ 25 (1) (2) (3) ให้นำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดในสถานที่ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยความร้อนตามที่กำหนด ซึ่งเหมือนกับเปลี่ยนจาก ข้อ 25 (1) การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาใน
เตาเผา ซึ่งในข้อ 26 ได้กำหนดว่า การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผา      
มูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้ เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และ    
ในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่าเตาเผาต้องมีอุณหภูมิ     
ไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งตาม
ความเข้าใจนั้น เตาเผาอาจเป็นเตาเผาอุตสาหกรรมหรือเตาเผาประเภทอ่ืน ซึ่งไม่ใช่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
โดยตรง ซึ่งควรมีการกำหนดว่าวิธีอ่ืนใน(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้คือวิธีใดควรมีการกำหนด    
ลงไปควรจะมนีิยามให้ชัดเจน และ เมรุ หรือการเผาในสุสาน ฌาปนสถาน สามารถเผาได้ในความร้อนที่กำหนด
ในกฎหมายหรือไม่ และอยู่ในความหมายของวิธีการอ่ืนหรือไม่ และหากไม่กำหนดคำนิยามของวิธีการลงไป   
อาจทำให้เข้าใจว่าไม่แตกต่างจาก ข้อ 26 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายสาธิต อนันตสมบูรณ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
วิธีอ่ืนที่กำหนดใน (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้  คือ สถานที่ใดๆก็ได้ที่มีการให้ความร้อนใน
อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิ  ไม่ต่ำ
กว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นจะเป็นเตาเผาที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2545 แต่จะเป็นลักษณะของการที่ใช้ความร้อน ถ้ามีสถานที่ที่สามารถทำได้ด้วยอุณหภูมิขนาดนี้ก็
สามารถใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเตาทั้งระบบเหมือนที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนนิยาม 
ซ่ึงเมรุ สุสานหรือฌาปนสถานไม่เข้าข่ายที่จะสามารถดำเนินการได้ 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ทุกท่านมีความ
เข้าใจที่ตรงกันในเจตนารมณ์ของ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ แต่ลักษณะหรือวิธีการซึ่งเป็นภาษา
กฎหมายอาจจะทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน และขณะนี้กรมอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน โดยเตาเผาภาคอุตสาหกรรมมีอุณหภูมิในการเผาที่สูงมาก เพียงแต่ว่าลักษณะของเตาเผาจะเป็นเตาเผา
ห้องเดียว เพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมยินดีที่จะกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาให้ เพียงแต่ว่าเราจะต้อง
ดำเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เพ่ือให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับ
ถ้อยคำที่จะเขียนในกฎหมายจะเขียนอย่างไรให้เตาเผาภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ขอให้ท่านคณะ
กรรมการฯ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับถ้อยคำ 
 
 ผู้แทน ... 
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 ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (นายสมชาย ตู้แก้ว) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ระบบเตาเผา       
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เผาส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เผาเพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบที่อาจจะ
ไม่ได้มีลักษณะเป็นห้องเผาอย่างที่กำหนดไว้ในข้อ 25 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545  แต่สามารถเผามูลฝอยได้ที่อุณหภูมิระดับ 800 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ 
760 องศาเซลเซียส และถัดจากการเผาแล้วสายพานก็เลื่อนไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมีการใส่การความร้อนเข้าไปโดยมี
ค่าอุณหภูมใินระดับ 1,000 องศาเซลเซียส ซ่ึงได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า    
ประเด็นข้อกฎหมายมี 2 ส่วนคือ ๑) ในข้อ 26 ของกฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาเผาที่มี 2 ห้องเผาและกำหนด
อุณหภูมิ   ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ ถ้ามองใน
แง่กฎหมายสามารถตีความได้ว่าเตาเผาต้องตอบโจทย์ว่ามีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควันรวมทั้งตาม
อุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อ 26 ของกฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  เว้นแต่ว่า
จะมรีูปแบบอ่ืนๆ ที่ตอบโจทย์ได้ว่ามีการเผาทั้งมูลฝอยและเผามลพิษทางอากาศตามมาตรฐานตามที่กำหนดซึ่ง
อ้างอิงตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ตอนนี้เราไปอ้างมาตรา 25 (4) 
ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นวิธีการอ่ืน แต่แท้ที่จริงคือการใช้เตาเผาในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแต่เป็นเตาเผารูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งหากเราใช้แบบเตาเผาในข้อ 26 ก็คือเป็นเตาเผารูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเตาเผาอุตสาหกรรมหรือเตาเผาไฟฟ้า    
ก็ตามก็จะยังอยู่ ในกรอบของข้อนี้  แต่อย่างไรก็ตามข้อ 25 จะเปิดกว้างจากประเด็นปัญหาข้อ 26             
ของกฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  ที่บอกว่าต้องมีสองห้องเผา เจตนารมณ์ที่ยก         
(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เพราะต้องการเปิดกว้าง เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้
นอกเหนือจากข้อ 26 ของกฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งการเขียนแบบนี้ ซึ่งการใช้
อำนาจตามขอ้ 25(4) จะตรงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นที่มีการใช้เตาโรงงานอุตสาหกรรมในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้มีความคิดเห็น
จากบางท่านในกระบวนการยก(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ว่าให้กำหนดช่วงระยะเวลาการบังคับใช้         
ซึ่งมีข้อสรุปว่าให้กำหนดวันใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากประสงค์จะยกเลิก       
ก็ให้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือยกเลิกแบบนี้จะง่ายซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ 
และการดำเนินการในเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และได้นำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  โดยได้มีการพูดคุยและแบ่งความรับผิดชอบด้าน
กฎหมายในแต่ละกระทรวง ในเรื่องของเตา กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ รวมทั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ยินดีร่วมดำเนินการในเรื่องนี้  รวมทั้งได้มีการประสานงานกับองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายสาธิต อนันตสมบูรณ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
หากประสงค์จะกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขบับนี้เป็นการชั่วคราวก็
สามารถทำได้ หากในอนาคตมีความประสงคท์ี่จะขยายระยะเวลาหรือยกเลิกก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นางสาวพรศรี กิจธรรม) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
เห็นด้วยกับ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ โดยประเด็นปัญหาแรกนั้นการกำหนดรายละเอียดจะใช้
ในกรณีที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหากตั้งมาตรฐานไว้สูงจะมีเพียงไม่มีกี่แห่งที่มีอุตสาหกรรมที่มีเตาเผาลักษณะ
แบบนี้ตั้งอยู่และเราสามารถที่จะนำส่งได้ หากมีระยะทางไกลก็ไม่สามารถวิ่งไปส่งได้ เพราะฉะนั้นถ้าสามารถทำให้มีสถานที่
เผาเพ่ิมมากขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ประเด็นปัญหาที่สอง ในสภาวการณ์นี้จะทำอย่างไรให้เตาเผาอ่ืนๆที่พอจะเข้าเกณฑ์ 
 สามารถ ... 
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สามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ เพราะตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับมูลฝอยติดเชื้อ        
จากศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community isolation (CI)) และการกักตัวที่บ้าน (Home isolation (HI)) เพราะมี
ปริมาณมากซึ่งในทางทฤษฎีสามารถเขียนกำหนดไว้ได้แต่ในทางปฏิบัติจะสามารถทำได้หรือไม่จึงขอฝากไว้เป็นข้อสังเกตุ  
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า จากการที่สำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ทำข้อมูลเสนอ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) พบว่าการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีปัญหา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ยัง
พอมีศักยภาพในการรับมูลฝอยติดเชื้อได้ซึ่งสามารถขยายได้ถึง 50- 100 ตัน เตาเผาที่ เกินศักยภาพ           
คือ จังหวัดนนทบุรีทีร่ับของจังหวัดอ่ืนด้วย สำหรับมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดระยองก็จะนำส่งมากำจัดที่จังหวัด
ระยองและในการประชุมครั้งต่อไปขอให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การกำจัดและ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อให้คณะกรรมการได้รับทราบและในการประชุมคราวที่แล้ว ได้มีการพูดถึงเรื่องของการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงการทำ Mapping ทั้งในเรื่องของแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกับเรื่องเส้นทางการขน 
เพราะว่าสภาพการณ์รวมถึงเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป ซึ่งประเด็นนี้ขอมอบให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไป
ดำเนินการ เรื่องที่สองที่จะต้องดำเนินการด้วยคือการดำเนินการร่วมกันในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและทำเรื่อง
รถเก็บขนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่อนข้างแพง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นท่านรองอธิบดีกรม
อนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา อาจร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิตั้งคณะทำงานดำเนินการในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของ   
สิ่งปฏิกูลด้วย 
 ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ไม่ขัดข้อง    
ในหลักการของ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้  แต่มีประเด็นในเรื่องของวิธีการเขียนในแง่ของ
กฎหมาย เพราะถ้าพิจารณาฐานอำนาจที่ใช้ออกคือข้อ 25 (4) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย      
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545  ซึ่งข้อ 25 จะมีความเชื่อมโยงมาจากข้อ 24 คือ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องกำจัดโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 25 ซึ่งมาเชื่อมกับข้อ 25 วิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น คือ 25 (1) – (๓) คือ เผา
ในเตาเผา ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ทำลายเชื้อด้วยความร้อน และประเด็นคือในข้อ 25(4) ให้กำหนดวิธีอ่ืนตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากมาพิจารณาในข้อ 3 ของร่างประกาศ
กระทรวง  สาธารรสุขฉบับนี้ เหมือนมีทั้งวิธีการและเงื่อนไข เพราะว่าเราไปกำหนดเงื่อนไขก่อนว่าต้อง          
ไม่สามารถใช้ใน 25 (1) (2) (3) ก่อนถึงจะมาใช้วิธีการอ่ืนคือสถานที่ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้         
ซึ่งมีความคิดเห็นว่าตัวฐานอำนาจให้เรากำหนดวิธีอ่ืนแต่ว่าในเนื้อหาตอนนี้มันมีทั้งวิธีและเงื่อนไข ซึ่งมีความ
คิดเห็นว่าอยากให้เขียนในข้อ 3 ของ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เป็นวิธีการก่อน นั่นก็คือวิธีอ่ืน    
ที่อาศัยอำนาจข้อ 25(4) ซ่ึงน่าจะตรงกับฐานอำนาจ ประเด็นที่สอง คือ เห็นควรแก้ไขชื่อร่างประกาศฯ      
เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืน พ.ศ. .... ในตัวกฎกระทรวง
กำหนดให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิธีการอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น       
ชื่อประกาศเราใช้คำว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอ่ืนตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ. .... ซึ่งน่าจะตรงกับเจตนารมณ์ของข้อ25(4) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งประเด็นเรื่องชื่อก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ประเด็นคือในข้อ 3 
ที่ไม่ไดแ้ค่กำหนดวิธีการอ่ืนแต่กำหนดไปถึงเงื่อนไขด้วย 
 ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรีเลิศ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในกรณีชุมชนหรือ
เตาเผาในชุมชนถ้ามีการกำหนดมาตรฐานระดับนี้ เตาเผาในโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถทำไดห้รือไม ่
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่ งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เตาเผา                
ในโรงพยาบาลชุมชนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  หากไม่
สามารถดำเนินการได้ก็จะดำเนินการไม่ได้ตั้งแต่ตน้ ส่วนใหญ่จะจ้างเอกชนในการเก็บขน ซ่ึงอาจมีทีท่ีต่่ำกว่ามาตรฐาน 
 

ซึ่งน่าจะ ... 
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ซึ่งน่าจะจัดการได้ไม่ยาก สำหรับเตาเผาในชุมชนเรายังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ เพราะว่าในสถานการณ์นี้เรามองที่
ศักยภาพของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการ ซ่ึงเรามีแผนในการทบทวน Mapping   
ของการกำจัด การเก็บ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายสาธิต อนันตสมบูรณ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
ลักษณะการเขียนในข้อ ๓ จะชี้ให้เห็นว่ามูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้ใช้วิธีการในข้อ 25(1)(2)(3) เพราะฉะนั้น
เพ่ือให้เห็นว่าเป็นกรณีที่ต้องนำมากำหนด แต่หากดำเนินการตามข้อ 25(1)(2)(3) ไม่ได้เลยจำเป็นต้องออก
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 25(4) คือ โดยวิธีการอ่ืนที่กำหนดในตัว(ร่าง)ประกาศ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า    
ตามที่กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ประเด็นการกำหนดเงื่อนไขภายใต้วิธีการอ่ืน       
ผมคิดว่าเราสามารถกำหนดได้  เพียงแต่ว่าเงื่อนไขนั้น คือ ถ้าทำตามรูปแบบข้อ 25(1)(2)(3) ไม่ได้               
ให้ดำเนินการตาม(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่อิงกับ
กระบวนการของการกำจัด ถ้าเราตัดเรื่องของเงื่อนไขออกไปเตาเผาใดๆก็ตาม ที่มีอยู่และสามารถกำจัด      
ด้วยอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ ระดับที่ เป็น 760 องศาเซลเซียส และสามารถขยายการเผาได้ถึง 1000        
องศาเซลเซียสก็จะเข้าข่ายเป็นเตาเผาอ่ืนๆที่ สามารถเผาได ้
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ที่จริงแล้ว
อยากให้เป็นไปตามกระบวนการแต่เมื่อไหร่ที่เกินขีดความสามารถไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ให้
มาใช้ตาม(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ซึ่งวัตถุประสงค์คือต้องการแก้ไขปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่
สามารถดำเนินการกำจัดได้ทันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถหาแหล่งกำจัดได้ หาก
เขียนตามทีผู่้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเสนอจะมีบางส่วนที่ข้ามการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดในข้อ 
25(1)(2)(3) มา เพราะฉะนั้นให้คงการเขียนเหมือนเดิม ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ส่วนประเด็นการขอ
แก้ไขชื่อ(ร่าง)ประกาศฯ ไม่ขัดข้อง  
 ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในการเขียน 
อาจนำเงื่อนไขมากำหนดอยู่ในวรรคสอง คือ วรรคแรกให้เป็นเรื่องของฐานอำนาจ คือ 25 (4) ที่ต้องการให้
กำหนดวิธือ่ืนในกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่ว่าการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการในกรณีที่ไม่อาจ
กำจัดตามวิธีการในข้อ 25(1)(2)(3) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  แล้วให้
นำเอาข้อความที่อยู่ในวรรคสองเดิมต่อว่า “และต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกมาจากสถานที่
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”จะทำให้วรรคแรกได้
ตามฐานอำนาจ คือ การกำหนดวิธีอ่ืน ซึ่งเราต้องเขยีนให้มันเป็นไปตามขั้นตอน กรณทีี่จะใช้วรรคหนึ่งได้จะต้อง
เป็นกรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการตาม ๒๕(1)(2)(3) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้และต้องมีการควบคุมมาตรฐาน
อากาศที่ปล่อยออกมาตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นข้อเสนอในการเขยีนอีกแบบหนึ่ง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายสาธิต อนันตสมบูรณ์) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า 
การเขียนในข้อ 3 เป็นวิธีการอ่ืนทั้งหมด ไม่ใช่เงื่อนไข ซึ่งวิธีการทั้งหมดเป็นการจำกัดการใช้เฉพาะกรณี         
นี้เท่านั้น เพราะถ้าเขียนกลับไปกลับมาโดยการแบ่งเป็นสองวรรคจะทำให้สับสน ซ่ึงจริงๆแล้วสามารถเขียนได้
ทั้งสองแบบ แต่ถ้าเขียนไว้ในที่เดียวเวลาอ่านมันจะชัดเจนและเข้าใจมากกว่า  
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า    
ผมเห็นด้วยกับท่านสาธิต อนันตสมบูรณ์ ว่าการออกวิธีการนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่นอกเหนือจากการจัดการ
แบบปกติที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเราก็กำหนดให้มีการดำเนินการแบบนี้ ซึ่งก็มีความชัดเจนหากเขียน
ตามแบบที่ทางกองกฎหมาย กรมควบคุมโรคเสนออาจจะทำใหค้ลาดเคลื่อน 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่หนึ่ง
ให้คงเขียนแบบที่ฝ่ายลขานุการฯเสนอ เพ่ือไม่ให้ผิดวัตถุประสงค์ของ(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ 

และประเด็น ... 
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และประเด็นที่สอง คือ ขอให้ที่ประชุมได้เห็นชอบในส่วนของ(ร่าง)ประกาศฯและที่ได้มีการปรับแก้ไข      
และเมื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหากมีการแก้ไขและหลักการสาระสำคัญไม่เปลี่ยนแปลง    
ขออนุญาตให้ทีป่ระชุมเห็นชอบโดยไม่ต้องนำกลับมาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขอีก เพียงแต่ว่า
อาจจะนำมารายงานให้ที่ประชุมทราบ ส่วนประเดน็ที่สาม คือ ขออนุญาตที่ประชุมได้รบัรองมติ  
 ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรีเลิศ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตสอบถามใน
ที่ประชุมว่าในปีนี้จะมีการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง   
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือไม่ 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
กฎกระทรวงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงกรมอนามัยได้มีการเตรียมการไว้ แต่เนื่องจาก
สถานการณ์รวมทั้งมาตรการต่างๆ ได้มีการผ่อนคลาย หวังว่าการผ่อนคลายสถานการณ์ธุรกิจน่าจะดีขึ้น ไม่
จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าว แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็มีความจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ดังนั้นจึงอยากขอความเห็นที่ประชุมโดยเฉพาะผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี ้
 ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันพร ศรีเลิศ) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบในช่วงปีที่ผ่านมา เห็นด้วยกับการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม    
ถ้ายกเว้นอีกสักปีก็จะดี  
 ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  (นางปริมพร อ่ำพันธุ์ )          
ให้ความเห็นตอ่ที่ประชุมว่า เห็นใจผู้ประกอบกิจการอยากให้ยกเว้นอีกหนึ่งปี 
 ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (นายกัมพล กลั่นเนียม) ให้ความเห็นต่อ      
ที่ประชุมว่า การยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ส่งผลกระทบในส่วนของการจัดเก็บรายได้ ซึ่งก็คงต้องเป็นไปตามสภาพ
ความเป็นจริง จึงเห็นด้วยกับการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
แจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ผู้แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์) ให้ความเห็นต่อ      
ที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง   
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า หากทุกท่าน
เห็นด้วยทางกองกฎหมายก็จะดำเนินการและนำเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 
และให้นำเสนอแผนการดำเนินงานไม่ให้เกิดช่องว่างในเรื่องของระยะเวลา 
 อธิบดีกรมอนามัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอรับรองมติ
การพิจารณาทั้ง 2 วาระและมอบให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... มีประกาศกรมอนามัยซึ่ง
ต้องดำเนินการโดยอาศัยอำนาจของร่างประกาศฉบับนี้  กรณี เป็น เรื่องที่ ต้องผ่านความเห็ นชอบ                 
ของคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อออกอนุบัญญัติไปแล้วมีกฎหมายลูกใดบ้างที่ต้องออก เพ่ือให้กฎหมายเกิด
ความสมบูรณ์ ให้นำมาเสนอในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข วันที่  22 กันยายน พ.ศ. 2564          
กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดให้ทยอยนำเข้ามา ซึ่งต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยรวมแม้ว่าจะมีแนวโน้มดังนี้ แต่ผมเชื่อว่าประชาชนอยากใช้ชีวิตตามปกติที่สามารถร่วมกับโควิด 19   
ไดเ้พราะประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแล้วระดับนึงซึ่งพร้อมรับความเสี่ยง แต่ประชาชนมีเครื่องมือมากขึ้นในการป้องกัน  
 

ดังนั้น ... 
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ดังนั้นต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของกฎหมาย อาจจำเป็นต้องรบกวนท่านคณะกรรมการ และนัดประชุมครั้ง
ต่อไปใน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  และถ้าไม่มีประเดน็ใดขอปิดการประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ โดยให้ดำเนินการเพื่อเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และมอบให้นำ
ประกาศกรมอนามัยรวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....  และให้นำร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ... มานำเสนอเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

                -ไม่มี- 

 
เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น.  

 
 

  
 
 
 

นางสาวสุภาวดี จันทมุด ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวพรรณวรท อุดมผล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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